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ส าเนารายงานการประชุม 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

วันที่    23  กุมภาพันธ์   2560 

 ณ    ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น.   ปิดประชุมเวลา  11.00  น. 

ผู้เข้าประชุม 

1.  นายเกษม   ถาพินิจ   นายกเทศมนตรีต าบลสันปุาตอง 

2.  นายธนกร   อุดมพันธุ์  รองนายกเทศมนตรี 

3.  นายสุชาติ   สุวรรณปรีชา  รองนายกเทศมนตรี 

4.  นายประเสริฐ  ภาใจดี   ปลัดเทศบาล 

5.  นายอุกฤษณ์  ประสพโชคชัย  รองปลัดเทศบาล 

6.  นายสรกฤต   รัตนพันธ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 

7.  นางพวงทอง  เครอืยศ  หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้ 

8.  นางศรัญญา  ปัญญาจิตร  เจ้าพนักงานพัสดุ 

9.  นางศิริกานต์  อุนจะน า  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

10.นายภาคภูมิ   โตวัชรกุล  เจ้าพนักงานธุรการ 

11.นายวุฒิกร   วิกรมโยธิน  นักทรัพยากรบุคคล 

12.นางสุภารัตน์  เพชรอินนุรักษ์  นักพัฒนาชุมชน 

13.จ.อ.สุวัธชัย   กลอบค า  นายช่างไฟฟูา 

14.นางสาวศุภลักษณ์  สามารถ  เจ้าพนักงานธุรการ 

15.นางสาวอรุณรัตน์  โกเสส   พยาบาลวิชาชีพ 

16.นางพิมพาภรณ์  ฟองศรี   เจ้าพนักงานธุรการ 

17.ว่าที่ ร.ต.สบืศักด์ิ  ปัญโญ   นิติกร 

18.นางคณิสร   ปัญโญ   เจ้าพนักงานธุรการ 

19.นางสุพิน   ดาวเรือง  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

20.นางสาวอรทัย  โฮตา   เจ้าพนักงานธุรการ 

21.นายพงศกร   กันทะส ี  นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว    นายเกษม     ถาพินิจ  นายกเทศมนตรี

ต าบลสันปุาตอง   ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  กล่าวเปิดการประชุมตาม

ระเบียบวาระ 
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ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายกเทศมนตรี    1. วันที่ 7 - 9 มีนาคม 2560  เทศบาลต าบลสันปุาตอง  ไดจ้ัดท าโครงการ

เทิดทูนพระมหากษัตริย์   "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัย       

ผองท้องถิ่นไทยน้อมร าลึก  ในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์  กิจกรรมที่  6  

อ านวยการน ากลุ่มชุมชน  ประชาชนในพื้นที่เข้าเฝูากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ      

ณ  พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท  และศึกษาดูงานโครงการตามพระราชด าริเศรษฐกิจ

พอเพียง (งานพัฒนาชุมชน)   และจัดอบรมในวันที่  1  มีนาคม  2560 

   2. ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันปุาตอง   ร่วมโครงการออก

ก าลังกายทุกวันพุธ  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลสันปุาตอง  เวลา  15.30 น. 

เป็นต้นไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

นายกเทศมนตรี  ขอให้ที่ประชุมตรวจส าเนารายงานการประชุม   ประจ าเดือน

มกราคม พ.ศ.2560  ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ท่านใดมีข้อแก้ไข  

เปลี่ยนแปลง  ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   พิจารณาร่วมกันแล้วรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน

มกราคม  2560  ประชุมเมื่อวันที่    26  มกราคม  2560 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

   -ไมม่-ี 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

   -ไมม่-ี 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

  ส านักปลัดเทศบาล 

  5.1  สรุปผลมาตรการประหยัดพลังงาน  ประจ าเดือนมกราคม  พ.ศ.2560  

(งานธุรการ) 

นางสาวอรทัย  โฮตา  สรุปผลมาตรการประหยัดพลังงาน  ดังนี้ 

     ค่าเชื้อเพลงิและหล่อลื่น    

    ใช้น้ ามันลดลง      จ านวน   165.98   หน่วย   เป็นเงิน   3,138.90  บาท  

    ตรวจสอบข้อมูลมรีถที่ไม่ไดเ้บิกใช้น้ ามันในรอบเดอืนมกราคม  2560  ดังนี้ 
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    - รถยนต์บรรทุกฮีโน่  82-1785 

    - รถบรรทุกขยะ   82-1784 

     ค่าไฟฟ้า 

    มีการใช้ไฟฟูาลดลง   682.17  หน่วย  จ านวนเงิน   3,678.33  บาท 

ที่ประชุม   รับทราบ 

  5.2 โครงการเทิดทูนพระมหากษัตรย์ิ  "องค์พ่อหลวง"  ของปวงชนชาวไทย

เสด็จสู่สวรรคาลัย  ผองท้องถิ่นไทยน้อมร าลึก  ในพระมหากรุณาธิคุณ

ตราบนิรันดร์  กจิกรรมที่  6 อ านวยการน ากลุ่มชุมชน ประชาชนในพื้นที่  

เข้าเฝ้าฯ  กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ  ณ พระที่น่ัง ดุสิตมหาปราสาท  

และศึกษาดูงานโครงการตามพระราชด าริเศรษฐกจิพอเพยีง 

นางสุภารัตน์  เพชรอินนุรักษ์   ตามที่เทศบาลได้จัดท าโครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์  "องค์พ่อหลวง"  

ของปวงชนชาวไทย  เสด็จสู่สวรรคาลัย  ผองท้องถิ่นไทยน้อมร าลึก  ใน

พระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์  กิจกรรมที่  6  อ านวยการน ากลุ่มชุมชน  

ประชาชนในพ้ืนที่ เข้าเฝูาฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ   ณ  พระที่น่ังดุสิต

มหาปราสาท  และศึกษาดูงานโครงการตามพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  

ปัจจุบันมียอดผู้เข้าร่วมโครงการ  130  คน  ประกอบไปด้วย  ประชาชน  105  คน  

คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างเทศบาล  25  คนซึ่งจะด าเนินการ

ฝึกอบรมในวันที่  1  มีนาคม  2560    หัวข้อที่จะฝึกอบรมคือ  โครงการตามแนว

พระราชด าริสันปุาตอง  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในช่วงบ่ายเป็นการเตรียมความ

พร้อมการเข้าเฝูากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ  ณ   พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท  

ซึ่งก าหนดการในวันที่  1  มีนาคม  2560  เร่ิมต้ังแต่  เวลา  08.30  น.  และ

สิ้นสุดโครงการในเวลา  15.30  น.  ก าหนดการเดินทางไปเคารพพระบรมศพฯ    

ในวันที่  7 - 10  มีนาคม  2560   ออกเดินทางจากเทศบาลต าบลสันปุาตอง   

ในวันที่  7  มีนาคม  2560     เวลา  13.30  น.  คาดว่าจะเดินทางถึงบริเวณ

พระที่น่ังประมาณ  04.00 น. ของวันที่  8  มีนาคม  2560  ใช้เวลาในการเคารพ

พระบรมศพจนถึงเวลา  09.30  น.   หลังจากน้ันจะเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานใน

เร่ืองการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ณ  เทศบาลเมืองบ้านสวน  ในช่วงบ่ายเดิน

ทางเข้าที่พัก  ในวันที่  9 มีนาคม  2560 ออกเดินทางจากที่พักเข้าเย่ียมชม

โครงการในพระราชด าริเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา  และรับประทานอาหาร

กลางวัน  ณ  เขาหินซ้อน  และเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่  คาดว่าจะเดินทาง

ถึงจังหวัดเชียงใหม่  ประมาณ   06.00 น.  ของวันที่  10  มีนาคม  2560 
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นายกเทศมนตรี   ส าหรับการเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ  หากมี

ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพฯ  จ านวนมากเวลาที่ก าหนดไว้ก็จะเลื่อน

ออกไปตามสมควร  ซึ่งคาดว่าน่าจะมีจ านวนลดลงบางแล้ว 

ที่ประชุม   รับทราบ 

  กองคลัง 

    5.4  สรุปรายรับ - รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ 2560       เมื่อวันที่  31  มกราคม  2560  (งานการเงินและบัญชี) 

นางพวงทอง  เครอืยศ   ตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านไปแลว้  รายละเอียดดังนี้ 

  รายรับตามงบประมาณ   13,402,420.33 บาท 

 รายจ่ายตามงบประมาณ   11,123,383.02 บาท 

  รายรับสูงกว่ารายจ่าย    2,279,037.31 บาท 

   งบประมาณยังติดลบไป  44,493,579.67  บาท   ซึ่งเหลือ

ระยะเวลาอีก  8  เดอืนจะสิ้นปีงบประมาณ  2560 

   รายละเอียดรายจ่ายค้างจ่าย  ดังนี ้   

   1. จัดหาเคาน์เตอรส์ านักงาน  จ านวน  1  ตัว  เบิกจา่ยแล้วเมื่อเดือน

ธันวาคม พ.ศ.2559   

   2. จัดหาตู้อเนกประสงค์  จ านวน  4 ตัว 8,200.-บาท  เบิกจา่ยแล้ว 

   3. จัดซื้อเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้  จ านวน  1  เคร่ือง   งบประมาณ   

10,200.-บาท 

   4. จัดซือ้หม้อน่ึงฆ่าเชือ้ดว้ยไอน้ า  จ านวน  1  เคร่ือง   79,000.-บาท 

   5. จัดซื้อรถขยะอัดท้าย  ขนาด  5  ลูกบาศก์เมตร  จ านวน  1  คัน  

เบิกจา่ยวันที่  26  กุมภาพันธ์  2560   งบประมาณ   1,950,000.-บาท 

   6. โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์บริเวณวัดสันปุาตอง   205,500.-บาท 

   7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (ข้างบ้าน สท.บุญส่ง)      

อยู่ระหว่างรอเบิกจา่ย   200,000.-บาท 

   8. โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. ม.10 ต าบลยุหว่า  (อยู่ระหว่างหา

ผู้รับจ้าง)  งบประมาณ   152,000.-บาท 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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  กองการศึกษา 

  5.5  เตรยีมงานอนุบาลวัยใส  กจิกรรมเปิดบ้านวิชาการ  ครั้งที่  1 

นายอุกฤษณ์  ประสพโชคชัย ตามที่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   เทศบาลต าบลสันปุาตอง   มีโครงการ

จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  ครั้งที่  1  ในวันที่  30  มีนาคม  2560  

โดยคณะกรรมการได้ประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่   17  

กุมภาพันธ์  2560  ที่ผ่านมา  ขณะนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดเตรียมการ

แสดงของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเร่ิมซักซ้อมความพร้อมของ

การแสดงแล้ว 

นายกเทศมนตรี   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสันปุาตอง  ได้เ ร่ิมเปิดมาได้

ประมาณ  6  ปีแลว้   และได้มโีอกาสไปทัศนศึกษาดูงานมาหลายแห่งซึ่งได้น า

สิ่งที่ได้ศึกษาดูงานมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล  

ส าหรับงานในวันที่  30  มีนาคม  2560  เทศบาลไดเ้รียนเชิญท้องถิ่นจังหวัด

เชียงใหม่เป็นประธานในพิธเีปิดบ้านวิชาการในวันดังกล่าว 

ที่ประชุม   รับทราบ 

  5.6 โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา  (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพ

สหรัฐอเมริกา  รุ่นที่  130) 

นายอุกฤษณ์  ประสพโชคชัย ส าหรับโครงการสร้างเยาวชนเพ่ือการพัฒนา  อาสาสมัครหน่วย

สันติภาพสหรัฐอเมริกา  รุ่นที่  130  กองการศึกษาได้ประสานงานกับ

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ  โดยโรงเรียนวัดช่างกระดาษได้แจ้งความประสงค์และ

สง่หนังสือเพ่ือขอรับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาไปเรียบรอ้ยแล้ว 

ที่ประชุม   รับทราบ 

  กองช่าง 

  5.7  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ  ประจ าปี พ.ศ.2560  

รายงานรอบเดือนมกราคม  2560 (งานไฟฟ้า) 

จ.อ.สุวัธชัย  กลอบค า   ส าหรับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟูาสาธารณะ  ได้ออกปฏิบัตงิานใน

วันที่   4  และ  18  มกราคม  2560    รายละเอียดดังนี้ 

   วันที่  4  มกราคม  2560   เวลา  18.00 - 22.00 น. 

   1. ซ่อมไฟฟูาบริเวณซอยบ้านนกไทย  จ านวน  1  จุด 

   2. ซ่อมไฟฟูาบ้านช านาญ จ านวน  1  จุด 
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   วันที่  18  มกราคม  2560  เวลา  18.00 - 22.00 น. 

   1. ซ่อมไฟฟูาบริเวณตรงข้ามปั๊ม PT  จ านวน  5  จุด 

   2. ซ่อมไฟฟูาบริเวณหลังกาดเช้า   จ านวน  1  จุด 

   3. ซ่อมไฟฟูาบริเวณถนนวัดกลางทุ่ง  จ านวน  1  จุด 

   4. ซ่อมไฟฟูาบริเวณซอยหลังเทศบาล  จ านวน  1  จุด 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายสรกฤต  รัตนพันธ์   ส าหรับงานที่กองช่าง  ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ  ขอรายงาน

ความคืบหน้าให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ดังนี้ 

   1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  งานพัฒนาชุมชน  โดยกองช่างเป็น

ผู้ด าเนินการในสว่นของแผนผัง   ขณะนี้ไดด้ าเนนิการท าผังใหม่เพ่ือขออนุญาต

ใช้พ้ืนที่เรียบร้อยตามผังที่แจกให้ที่ประชุมไปแล้ว  รอผลการพิจารณาอนุมัติ

จากเจ้าของพืน้ที่ต่อไป 

   2. โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล   ตัดงานดินถม  3,000  

ลูกบาศก์เมตร  ได้ท าการตัดงานดนิถมออกไปแลว้  แตแ่บบแปลนทางเทศบาล

ไมไ่ด้เป็นผู้ออกแบบเอง  จะต้องประสานงานกับส านักงานโยธาธิการและผังเมือง

เพ่ือปรับแบบต่อไป  ผลการด าเนนิการจะรายงานให้ทราบอีกคร้ังหน่ึง 

   3. การขอใช้พ้ืนที่ปรับปรุงภูมิทัศน์  ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  

เจ้าหน้าที่จากฝุายสง่น้ าและบ ารุงรักษาแม่แตงที่  4 โดยงานนิติการ จะเข้ามา

ประสานงานพร้อมชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ  กับเทศบาลต าบลสันปุาตอง  

เวลา  09.30  น.   ขอเชิญ สท.รพีพรรณ  สุริยานรากร  และผู้เกี่ยวข้องเข้า

ร่วมหารือในวันดังกล่าวต่อไป   ซึ่งหากมีข้อสงสัยหรือข้อหารือสามารถ

สอบถามได้ในวันดังกล่าว 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร เชิญตัวแทนประชาชนที่ไดรั้บผลกระทบเข้าร่วมหารือได้หรอืไม่ 

นายสรกฤต  รัตนพันธุ์   สามารถเชญิประชาชนผู้เกี่ยวข้องหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้า

ร่วมประชุมได้  และสามารถสอบถามปัญหาจากเจ้าหน้าที่ในวันดังกล่าวได้เลย     

นายกเทศมนตรี   ในวันดังกล่าวติดประชุมกับโรงพยาบาลสันปุาตอง  ขอมอบหมายให้  

รองนายกเทศมนตรีสุชาติ  สุวรรณปรีชา   นายอุกฤษณ์  ประสพโชคชัย       

ที่ปรกึษา  เลขานุการนายกฯ  และผู้อ านวยการกองช่าง  เข้าร่วมหารือแทน 

   ส าหรับข้อ  1  หากเทศบาลได้รับอนุญาตให้ด าเนินการใช้พื้นที่แล้ว  

จะได้ด าเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชต่อไป 
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   ข้อ 2  สนามกีฬา จากเดิมได้มอบหมายให้  รองนายกเทศมนตรี

ธนกร  อุดมพันธุ์  และนายสรกฤต  รัตนพันธ์  ผู้อ านวยการกองช่าง  ซึ่งต่อมา

มีการปรับแบบ    แตเ่น่ืองจาก   เทศบาลไม่ไดอ้อกแบบเองเพราะเป็นโครงการ

ที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างเกิน  5  ลา้นบาท   จึงต้องประสานงานกับโยธาธิการ

และผังเมืองด าเนินการ   ปัจจุบันจึงต้องรอให้โยธาธิการและผังเมืองฯ       

ปรับแบบให้แลว้เสร็จก่อนจึงจะด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  5.8  ก าหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่ 

นายสุพล  กันทาสม   การก าหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่ได้น าเรียนที่ประชุมในคร้ังที่ผ่านมาแล้ว   ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่

ได้ประกาศช่วงเวลาห้ามเผาระหว่างเวลา  20  กุมภาพันธ์  2560  ถึงวันที่ 

20  เมษายน  2560   "60 วัน เราท าได้"   และขอให้สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลสันปุาตองในพืน้ที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ และ

ท าความเข้าใจ   ในสว่นของเทศบาลต าบลสันปุาตองได้ขอความอนุเคราะห์ให้

ผู้ใหญบ่้านในพ้ืนที่ไดป้ระชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพืน้ที่ได้รับทราบ 

   ส าหรับระยะเวลาห้ามเผา  พบว่าเจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้ท าการเผา

เศษใบไม้  เน่ืองจาก ไม่มีที่ทิ้งเศษใบไม้   ขอให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาในการทิ้ง

เศษใบไมใ้นเทศบาลกอ่น    พนักงานกวาดขยะของเทศบาลเมื่อออกปฏิบัติงาน

กวาดถนนได้น าเศษใบไม้ใส่รถพ่วงและน าใบไม้ไปทิ้งบริเวณที่ดิน  19  ไร่   

ปลอ่ยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ   แตไ่มไ่ด้อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปน าไปทิ้ง

ได้เพราะกลัวว่าประชาชนจะน าขยะอื่นมาทิง้บรเิวณที่ดินของเทศบาลด้วย 

ที่ประชุม   รับทราบ 

  5.9  การบริการหน่วยพยาบาลปฐมภูมิ 

นายสุพล   กันทาสม    ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเร่ืองการบริการหน่วยพยาบาลปฐมภูมิของ

โรงพยาบาลสันปุาตอง   เป็นการบริหารงานของโรงพยาบาลสันปุาตองโดย

คณะกรรมการของโรงพยาบาลสันปุาตอง   ซึ่งได้มาดูสถานที่ของศูนย์บริการ

สาธารณสุขของเทศบาลและได้ขอใช้สถานที่ เ พ่ือเปิดหน่วยปฐมภูมิของ

โรงพยาบาล  เขตรับผิดชอบคือพื้นที่ต าบลยุหว่า   มีหน่วยบริการ  2  หน่วย  
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คือ  โรงพยาบาลสันปุาตอง   สถานีอนามัยกิ่วแลหลวง  การรักษาพยาบาล

ผู้ปุวยม ี 3  ระดับ   ได้แก่ 

   1. ปฐมภูมิ   เป็นการรักษาพยาบาลเบื้องตน้ 

   2. ทุติยภูมิ   เป็นการรักษาพยาบาลระดับอ าเภอ  เช่น  โรงพยาบาล

ประจ าอ าเภอ 

   3. ตติยภูมิ   เป็นการรักษาพยาบาลในระดับโรงพยาบาลทั่วไป  เช่น  

โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่   โรงพยาบาลนครพิงค์ฯ   

   โรงพยาบาลสันปุาตอง  เป็นการรักษาพยาบาลระดับที่  2 ทุติยภูมิ   

โดยรับผู้ปุวยจากเทศบาลต าบล   อ าเภอที่ส่งตัวมารักษา  ส าหรับการจ่ายเงิน

ของโรงพยาบาลมาจากการรายงาน   ระดับปฐมภูมิไม่มีตัวเลขรายงาน  และ

ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านปฐมภูมิ   จึงแก้ไขปัญหาโดยการหา

สถานพยาบาลเพ่ือบริการประชาชนต าบลยุหว่า   จึงได้ขอความอนุเคราะห์ใช้

สถานที่ ข อ ง ศ ูน ย ์บ ร ิก า ร ส า ธ า รณส ุข เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ส ัน ป ุา ต อ ง   

โรงพยาบาลสันปุาตองได้จัดรถ  PCU  รถโมบายเคลื่อนที่บริการประชาชนที่

วัดสันปุาตอง   แตม่ีปัญหาเน่ืองดว้ยสถานที่ไม่เอือ้อ านวยไม่สะดวก  และไม่ได้

มาตรฐาน   จึงได้หาแนวทางแก้ไขปัญหา  โดยการเชิญผู้บริหารเทศบาล  

สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้อ านวยการกอง  และเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประชุม

ช้ีแจงในวันที่  9  กุมภาพันธ์  2560  ที่ผ่านมา   ซึ่งเทศบาลได้ยินยอมให้ใช้

สถานที่   จึงได้เ ร่ิมปรับปรุงสถานที่ขอใช้พื้นที่ ช้ันล่างทั้งหมดเพ่ือบริการ

ประชาชน  มีการจ่ายยา   ตรวจครรภ์  และบริการฉุกเฉิน   ฉีดยาท าแผล    

เจ้าหน้าที่ของเทศบาลย้ายขึ้น ไปปฏิบัติงานช้ัน  2    โดยในวันที่   14  

กุมภาพันธ์  2560  ที่ผ่านมาได้เร่ิมเปิดให้บริการ   โดยกลุ่มเปูาหมายคือ

คนไข้เบาหวานในพื้นที่ต าบลยุหว่า  จะมารับยา  พบแพทย์ที่เทศบาลต าบล

สันปุาตอง   ส าหรับโรคความดัน  และคนไข้ประเภทอื่นคาดว่าจะทยอยมา

ภายหลัง   การบรกิารมีคลินิกเบาหวาน ความดัน  ผู้สูงอายุ  พัฒนาการในเด็ก  

ฝากครรภ์  การวางแผนครอบครัว   ฉีดยาคุม   และยาคุมก าเนิด  ไตเทียม    

ปัจจุบันมีคนไข้ประมาณ   20  รายต่อวัน   ส าหรับแพทย์ของเทศบาลจะมา

ปฏิบัติงานในวันอังคารเหมือนเดิมเพ่ือดูแลคนไข้ในพื้นที่เทศบาล    ส าหรับ

อนาคตจะเข้าสู่การบริหารงานของโรงพยาบาลสันปุาตอง   ข้อสังเกต

โรงพยาบาลสันปุาตองจะรับบริการเฉพาะผู้ปุวยจากต าบลยุหว่า  แต่ในพื้นที่

ต าบลทุ่งต้อมจะต้องไปรับบริการ  ณ   โรงพยาบาลสันปุาตอง  หรือสถานี

อนามัยสบหารเหมือนเดิม     แต่ในอนาคตจะขอความอนุเคราะห์กับ
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โรงพยาบาลสันปุาตอง  ให้รับคนไข้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลด้วย  เป็นการ

อ านวยความสะดวกให้ประชาชนในพืน้ที่  ส าหรับคนไข้ที่มาใช้บริการส่วนใหญ่

จะเป็นคนไข้ที่ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้  แต่หากไปรักษาพยาบาล       

ณ  สถานีอนามัยจะต้องท าการส ารองค่าใช้จา่ยไปกอ่น 

รองฯสุชาติ  สุวรรณปรีชา 1. ส าหรับการเข้ามาใช้สถานที่ของเทศบาลต าบลสันปุาตอง  จะท าให้ 

ค่าใช้จ่ายของเทศบาลเพ่ิมขึ้นจากเดิมอย่างแน่นอน  ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได ้ 

เช่น  มีบุคลากรอื่นเข้ามาปฏิบัติงาน  ณ  เทศบาลต าบลสันปุาตอง   มากกว่า

เดมิสถานที่จอดรถเพื่อบรกิารคาดว่าไม่เพียงพอ   ประชาชนอาจมารอเพ่ือรับ

บัตรคิวแต่เชา้เหมือนไปโรงพยาบาล   เจ้าหน้าที่เทศบาลจะต้องมาปฏิบัติงาน

เช้ากว่าเดิมหรือไม่  เพราะเวลาปฏิบัติงานของเทศบาลคือ 08.30 - 16.30 น.  

แตโ่รงพยาบาลน้ันทราบว่าผู้ปุวยจะมารับบัตรคิวตัง้แตเ่วลา  05.00 น.  กรณี

ดังกล่าวจะแก้ไขปัญหาอย่างไร 

   2. ได้เข้าร่วมประชุมสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งประชุมที่

อ าเภอฮอด   ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม่สาเหตุหลักมาจากการ

เผาปุา  ซึ่งปัจจุบันหากมีผู้ใดเผาจะถูกจับด าเนินคดีทันที  และนายกเทศมนตรี

และปลัดเทศบาลในพื้นที่ที่มีการเผาจะต้องรับผิดชอบและมีความผิดด้วย

เน่ืองจากถอืเป็นเจ้าของพืน้ที่และไมดู่แล   โดยจะตรวจสอบจากการ Hot Spot 

ในพ้ืนที่   แต่หากมีความจ าเป็นจะต้องท าการเผาจะต้องรายงานให้อ าเภอ

ทราบเพ่ือพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีตามสมควร   

   3. เร่ืองขยะ  ซึ่งดูแลโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดเรียบร้อย

ของบ้านเมือง  จัดเก็บขยะให้ถูกวิธีและเก็บค่าธรรมเนียมกับประชาชน         

ซึ่งเทศบาลก็ไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมทุกหลังคาเรือนได้  ต้องดูแลและ

แก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป   ปัญหาอีกประการคือการดูแลบ่อบาดาลในพื้นที่

ซึ่งต้องมีการขออนุญาตกับเทศบาล   แต่มีการรับจ้างขุดเจาะโดยเอกชนโดยมี

ข้อผูกมัดว่าหากเจาะไม่พบน้ าไม่ต้องจ่ายค่าบริการซึ่งกรณีดังกล่าวมีการถม

บ่อบาดาลที่ไม่พบน้ าโดยผู้รับจ้างถมเอง     ซึ่งมีเพียง  60% ที่ท าการเจาะบ่อ

บาดาลแลว้ไม่ถมให้ถูกวิธ ี ซึ่งการกระท าดังกล่าวท าให้สิ่งปนเปื้อนในดินลงไป

ยังน้ าบาดาลท าให้น้ าบาดาลเกิดการปนเปื้อนในช้ันบาดาล  ให้ท้องถิ่น

ด าเนินการรายงานขยะอันตรายให้อ าเภอทราบตามแบบรายงาน  ซึ่งมีการ

ตรวจพบการน าขยะอันตรายจากโรงพยาบาลล าพูนมาทิ้งในพื้นที่ส าหรับกรณี

ดังกล่าวอ าเภอจะต้องเรียกประชุมเพ่ือหารืออีกคร้ังหน่ึง     
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นายสุพล  กันทาสม   ขณะนี้เป็นสัปดาห์ที่  2  แล้วที่โรงพยาบาลสันปุาตองได้เข้ามาใช้พื้นที่

ของเทศบาล   เบื้องต้นโรงพยาบาลได้แจ้งให้ผู้ปุวยเข้ารับบริการในเวลา  

08.00 น. - 16.00 น. การปฏิบัตินอกเวลาราชการคือ  16.00 น. - 20.00 น.  

การปฏิบัตงิานยังไมเ่ปลี่ยนแปลงเวลา   หากเจ้าหน้าที่เทศบาลจะเข้ารับบริการ  

ให้เข้ารับบริการก่อนเวลา  16.00 น.  วันแรกที่เปิดให้บริการมีประชาชนมาใช้

บริการในเวลา  5  นาฬิกา เป็นประชาชนบ้านศาลา หมู่ที่  11  ต าบลยุหว่า   

แตเ่จ้าหน้าที่โรงพยาบาลไดแ้จ้งให้ประชาชนทราบแลว้  ต่อไปคาดว่าประชาชน

จะมาในเวลาท าการปกติ  ส าหรับการเจาะเลอืดเพ่ือตรวจน้ันหากประชาชนมา

รับบริการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะท าการเจาะเลือดและในเวลา  08.00 น. 

จะมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมารับตัวอย่างเลอืดเพ่ือตรวจ  ณ  โรงพยาบาล

สันปุาตอง  การดูข้อมูลสามารถดูจากทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตปัจจุบันน้ันใช้

เครือข่ายของเทศบาลอยู่  ต่อไปในอนาคตคาดว่าจะติดต้ังเพ่ิมเติมเพ่ือความ

สะดวกรวดเร็วในการให้บรกิาร 

นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา ควรมีการติดต้ังปูายประชาสัมพันธ์ขั้นตอน  หรือสิทธิผู้ปุวยเพ่ือให้

ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล   หากเทศบาลจะจัดซื้อรถบริการการแพทย์

ฉุกเฉิน EMS   กองสาธารณสุขฯ  จะต้องศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าสามารถ

ให้บริการได้ในลักษณะใด  และมีวันหยุดหรือไม่  เพ่ือจะได้แจ้งให้ประชาชน

ได้รับทราบ  และขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันเทศบาลได้จัดซื้อรถขยะ

เพ่ือจัดเก็บขยะในพืน้ที่เทศบาลเพ่ิมเตมิ  จ านวน  1  คัน  ไมท่ราบว่าใช้การได้ 

นายกเทศมนตรี   การจัดเก็บเศษใบไม้ในเขตพื้นที่เทศบาล   ขอเสนอให้มีการจัดท าที่

กองเศษใบไมไ้ว้ใต้ต้นไม ้ เพ่ือให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ   

นายสุพล  กันทาสม   ปัญหาของเทศบาลคือไม่มีพื้นที่   จะเข้าไปใช้พื้นที่  19  ไร่  ของ

เทศบาลก็ไม่สะดวก   แต่มีแนวคิดที่จะสานไม้เพ่ือให้เป็นที่ทิ้งเศษใบไม้เพ่ือให้

ประชาชนสามารถมาทิ้งใบไม้ได ้

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร หากเทศบาลได้จัดท าปุ๋ยหมักเพ่ือแจกให้ผู้ช าระภาษีในพื้นที่เทศบาล  

เหมือนที่เคยปฏิบัตมิาจะเป็นการดหีรือไมเ่พราะเป็นการคืนก าไรแก่ประชาชน 

นายกเทศมนตรี   ถือเป็นแนวคิดที่ดี  ได้จัดท าหัวเชื้อ EM ไว้ที่บ้านประมาณสิ้นเดือน

กุมภาพันธ์  2560   ประมาณ  200  ขวด  สามารถน ามาแจกให้ประชาชน

ในเขตได้  แตข่อให้เทศบาลจัดพิมพ์เอกสารประกอบการใช้แปะติดที่ขวดด้วย 

ปลัดเทศบาล   เ ร่ืองปัญหาขยะเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันแก้ไข        

ทั้งภาครัฐ  ภาคประชาชนจึงจะเห็นผล 
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ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืน ๆ  

นายกเทศมนตรี   ตามที่ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       

ได้จัดอบรมหลักสูตร  "เพ่ิมศักยภาพให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นในเร่ืองบทบาท

หน้าที่วิธปีฏิบัตทิี่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชุมสภา  อ านาจสภาในการโอน/แก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  หลักเกณฑ์การใช้เงินสะสม  การเบิกค่าใช้จ่ายใน

การจัดงานและแข่งขันกีฬาตามระเบียบใหม่  การอุดหนุนหน่วยงานอื่น      

การช่วยเหลอืกรณีเกิดสาธารณภัย  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  และ

แนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  ปี 2560  ว่าเป็นไปอย่าง

ถูกต้องหรือไม่"   โดยจัดอบรมทั้งสิ้น  7  หลักสูตร  เห็นว่าเป็นหลักสูตรที่

น่าสนใจ และมีประโยชน์แก่สมาชิกสภาเทศบาลจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ     

หากท่านใดสนใจสามารถประสานได้ที่งานธุรการ  ส านักปลัดเทศบาล 

ปลัดเทศบาล   ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 8/2560  เร่ือง  

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่น  โดยมีผลใช้

บังคับตัง้แตว่ันที่  21  กุมภาพันธ์  2560   รายละเอียดปลกีย่อยดังนี ้   

   "อาศัยอ านาจตามความในมาตรา   44  ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย  (ฉบับช่ัวคราว)  พุทธศักราช  2557  หัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมี

ค าสั่งดังต่อไปนี้ 

   ข้อ 1 ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน

ต าบลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  

มีอ านาจหน้าที่ในการจัดสอบการแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วน

ท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ไม่

รวมถึงกรุงเทพมหานคร 

   ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้คณะกรรมการกลางการ

สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น  (กสถ.)  ที่คณะกรรมการตามวรรคหน่ึง

แต่งต้ังขึ้นตามมาตรฐานทั่วไปที่ก าหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  เป็นผู้สอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงก าหนด" 

 

 



12 
 

   ส าหรับกรณีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลังของ

เทศบาลต าบลสันปุาตอง   จะต้องยกเลกิตามค าสั่ง คสช.ดังกล่าวดว้ย 

   ในวันน้ีมีการประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

ประชุมคณะท างานด้านการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  "จังหวัดสะอาด"  

ระดับอ าเภอ   ในพื้นที่อ าเภอสันปุาตอง  ในวันที่  23  กุมภาพันธ์  2560  

เวลา  13.30  น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันปุาตอง  ขอเชิญ

ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาดังกลา่วต่อไป 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ขอเสนอที่ประชุมในเรื่องอาหารปลอดภัยในพื้นที่เทศบาลต าบล

สันปุาตอง    พบว่าแม่ค้าหลายร้านได้ใช้น้ ามันเก่าทอดซ้ า  ในกรณีดังกล่าวท า

ให้ผู้บรโิภคได้รับอันตรายจากการบรโิภคหรือไม่  ขอให้เทศบาลได้พิจารณาหา

แนวทางแก้ไขปัญหาดว้ย 

นายกเทศมนตรี   ท่านใดจะเสนอเร่ืองต่อที่ประชุมอีกหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไมม่ ี

นายกเทศมนตรี   ขอปิดการประชุม 

เลกิประชุมเวลา    11.30   น. 

 

 

(ลงช่ือ)           อรทัย     โฮตา    ผู้บันทึกประชุม 

                   (   นางสาวอรทัย  โฮตา    ) 

                เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   

 

(ลงช่ือ)        ประเสริฐ    ภาใจดี      ผู้ตรวจบันทึกประชุม 

                    (  นายประเสริฐ    ภาใจดี  )  

                 ปลัดเทศบาลต าบลสันปุาตอง 
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